

BÀI VIẾT CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY XÃ MINH TÂN VỀ THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

Kính thưa các đ/c cán bộ, đảng viên

Kính thưa toàn thể nhân dân

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trực thuộc Đảng bộ xã Minh Tân diễn ra đúng vào dịp cán bộ đảng viên đang tập trung học tập các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; Đại hội các chi bộ còn là dịp quan trọng để mỗi chi bộ nhìn nhận đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ qua, xác định phương châm, mục tiêu, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu ra chi ủy, Bí thư, phó Bí thư chi bộ để đảm nhiệm cương vị đầu tàu của chi bộ, tổ chức thành công đại hội chi bộ là một trong những nội dung quan trọng trong hàng đầu để xây dựng chi bộ tốt.

Quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn xác định rất rõ vị trí, vai trò của chi bộ coi chi bộ là nền móng, gốc rễ của Đảng, chi bộ là nơi gần quần chúng nhân dân nhất, là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, chi bộ trực tiếp tuyên truyền vận động tập hợp quần chúng thực hiện các Nghị quyết của Đảng, vì vậy xây dựng chi bộ tốt vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ là chìa khóa để nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025, Kế hoạch số 39-KH/HU của Huyện ủy Phù Cừ, Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU của ban tổ chức Huyện ủy về "Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025". Thời gian qua, Đảng ủy đã chủ động, nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy, Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên; tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và công tác chuẩn bị đại hội chi bộ. Ban hành kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 13/5/2022 và Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 16/5/2022 của Đảng ủy xã một số nội dung về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Định hướng các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tạo khí thế thi đua chào mừng đại hội các chi bộ trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Đảng ủy xã từ ngày 10/7 đến 8/8/2022 toàn Đảng bộ xã có 9/9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tiến hành đại hội song 100% thành công tốt đẹp. Số lượng chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 trúng cử là 31 đồng chí, trong đó chi ủy tái cử là 20 Đ/c đạt 64,5%; tham gia chi ủy lần đầu là 11 Đ/c đạt 35,4%; tỷ lệ nữ 15 Đ/c đạt 48%; đơn vị có tỷ lệ nữ 100% là chi bộ Trường mầm Non, Chi bộ Trường Trung học và Chi bộ Trường Tiểu học; Đối với chi bộ thôn có tỷ lệ nữ cao là chi bộ Tân Tiến, Chi bộ Duyệt lễ đạt 60% là nữ.

Các chi bộ đều bầu đủ số lượng chi ủy, các chức danh Bí thư, phó Bí thư chi bộ được giới thiệu đều trúng cử, bảo đảm đúng phương án nhân sự được Ban Thường vụ Đảng ủy xã phê duyệt.

Sau khi chỉ đạo thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Đến nay Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo các chi bộ tiến hành xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và rà soát các chỉ tiêu để thực hiện 6 tháng cuối năm 2022, tập trung lãnh đạo công tác bầu cử Trưởng thôn theo Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Đề án số 10 /ĐA/TU ngày 16/4/2019 đề án của Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố.

Kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên và nhân dân

Tổ chức thành công đại hội chi bộ đưa nghị quyết đại hội chi bộ đi vào cuộc sống của nhân dân là yếu tố quan trọng để xây dựng chi bộ tốt. đúng như kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đó cũng là mạch nguồn xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh từ cơ sở, để Đảng thêm gần dân, gần bó mật thiết với nhân dân, để đảng ta không có lợi ít nào khác ngoài lợi ít của nhân dân

Nhiệm vụ tiếp theo để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội chi bộ đó là

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết của chi bộ. Tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của chi ủy, tổ chức đảng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

-Đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt các quy định về nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đảng viên. Tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng chính đôn Đảng

Thực hiện tốt quy chế hoạt động của chi bộ, Lãnh đạo, tổ chức thành công tốt nhân sự Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch công tác của cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình, trước hết là trong nội bộ, tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nắm bắt chắc tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng nhân dân.

Bám sát vào Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa 29 nhiệm kỳ 2020-2025, các chi bộ tập trung rà soát tình hình thực tế trong thôn, phát huy thế mạnh của địa phương để đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết đại hội, tích cực triển khai với quyết tâm cao nhất sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

BAN TUYÊN GIẢO ĐẢNG ỦY XÃ
TRƯỞNG BAN
Hoàng Thị Mây